

องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

1. Happy Body การส่งเสริมด้านสุขภาพกายและใจ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีพฤติกรรม สุขภาพที่เหมาะสมรู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน ให้เหมาะสมกับเพศและวัย รู้จักนอน และไม่เครียด เพื่อให้คนในองค์กรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตใจที่ดี พร้อมทั้งจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี



โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566



จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2566 – 9 เมษายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด



2. Happy Heart การส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร

ส่งเสริมและสนับสนุนความมีน้ำใจ และเอื้ออาทรต่อกัน ภายในองค์กรเพื่อให้คนทำงานเกิดความรักใคร่ ประองดอง มีน้ำใจ เอื้ออาทรต่อกัน รู้จักแบ่งปันอย่างเหมาะสม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง



กิจกรรม อบอุ่นใจ ห่วงใยความสะอาด



วันที่ 7 มีนาคม 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ให้มีน้ำใจช่วยเหลือกันเกื้อกูลกัน โดยการร่วมมือกันทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา



3. Happy Society การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีใน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทำงานในองค์กรสร้างสังคมที่ตนอยู่ให้เป็นสังคมที่ดี ทั้งสังคมในที่ทำงานและสังคมนอกที่ทำงาน มีความรัก สามัคคี เอื้อเฟื้อ มีสภาพแวดล้อมที่ดี



โครงการจิตอาสา ขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลลำภูรา วันที่ 26 กรกฎาคม 2566



4. Happy Relax การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทำงานได้รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิตและการทำงานมุ่งเน้นให้คนทำงานในองค์กรรู้จักผ่อนคลายกับสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิต รักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตทำงาน



กิจกรรมการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2566 จัดขึ้นในวันที่ 29 ธันวาคม 2565



5. Happy Brain การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทำงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองนำไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน



โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน


เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๖ - ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีประสบการณ์เพิ่มเติม และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับองค์กรและชุมชน รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและประชาชนให้ดียิ่งขึ้น



6. Happy Soul การส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรมการในการดำเนินชีวิต

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีของพนักงานในองค์กรและได้อย่างเหมาะสมคือการใช้เงินเป็นมีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ เป็นพอดีรู้จักกันทำบุญใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง

 **โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม**
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอลงกต รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดการเรียนรู้ในการ
อยู่ร่วมกัน และมีความรู้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น



7. Happy Money การส่งเสริมด้านการออมและการวางแผนค่าใช้จ่าย

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีของพนักงานในองค์กรและได้อย่างเหมาะสมคือการใช้เงินเป็นมีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ เป็นพอดีรู้จักกันทำบัญชีใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างนิสัยให้รู้จักประหยัด พอกินพอใช้ สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่าย อยู่กันอย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร



8. Happy Family การส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง ให้กับคนทำงานในองค์กร สามารถบริหารจัดการความสมดุลในครอบครัว จัดสรรเวลาในการอยู่ร่วมกัน ดูแลกันในสมาชิกครอบครัว เป็นกำลังใจที่ดีในการทำสิ่งต่างๆ มีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตได้และทำให้มุ่งมั่นในการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น



โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖

โดยจัดขึ้นวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวชุมชน สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับคนในท้องถิ่น รวมทั้งบุตรหลานได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ

